



# สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

## การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ

วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ขอความร่วมมือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้อภิปรายโดยใช้เวลาให้น้อยลง และสำหรับในวันศุกร์จะมีการประชุมเพิ่มเติมจากเดิม เนื่องจากมีวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ค้างการพิจารณามากกว่า ๑๐๐ เรื่อง ซึ่งในขณะนี้ได้มีการแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการพิจารณา

เมื่อครบองค์ประชุม ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

(๑) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

(๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๑. เรื่องคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา และแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการลอบประทุษร้ายประชาชน ได้มีหนังสือแจ้งว่าขอขยายระยะเวลาออกไปอีก ๖๐ วัน เนื่องจากได้รับผลกระทบการจากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ และรัฐบาลได้ป้องกันโรคระบาดดังกล่าว ส่งผลกระทบการศึกษาซึ่งมีญาติที่สำคัญเป็นจำนวนมากต้องพิจารณาญาติตัวอย่างรอบคอบ จึงขอขยายเวลาออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

๒. การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะมีการพิจารณาในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ที่ประชุมรับทราบ

(๓) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว

- ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

นายอุตตม สาวนายน ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า ตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้พิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอแล้วลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา บัดนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว โดยได้ร่วมกันพิจารณาร่างรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยรับงบประมาณเป็นบางรายการไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรอง กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน ๘๘,๔๕๒.๕๙ ล้านบาท โดยงบประมาณรายจ่ายที่โอนมาจำนวนดังกล่าว จำแนกออกเป็น ๑. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ ๒. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และ ๓. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ ทั้งนี้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นดังกล่าวก็เพื่อนำไปจัดสรรงบประมาณที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๒๐๑๙ และปัญหาภัยพิบัติภัยแล้งและอุทกภัยหรือกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นอื่น ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการได้ให้ความสำคัญกับหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งกำหนดให้รายการและงบประมาณที่นำมาโอน ประกอบด้วย

๑. รายการประจำในทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย และไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เช่น ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และการดำเนินการจัดกิจกรรมอีเว้นท์ รวมทั้งรายการและงบประมาณที่สามารถชะลอการดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดหรือบางส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

## ๒ รายจ่ายลงทุนในงบรายจ่ายได้แก่

๒.๑ รายการเดียวที่ยังไม่ประกาศดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ และ/หรือไม่สามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๒.๒ รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีแรกลดลงร้อยละ ๕

๒.๓ รายการและงบประมาณที่สามารถชะลอการดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ หรือไม่สามารดำเนินการได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

นอกจากนี้ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายในระยะเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่จำเป็นในการให้บริการสาธารณะภาครัฐ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิและสวัสดิการ เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ ที่ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้และการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจในระดับฐานราก ตลอดจนรายการตามข้อผูกพันต่าง ๆ ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคณะกรรมาธิการได้ให้ข้อสังเกตไว้ดังนี้

๑. การโอนงบประมาณตามหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งกำหนดให้โอนงบประมาณ

ในส่วนของการจ่ายลงทุน รายการปีเดียวที่ยังไม่ประกาศดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ และ/หรือไม่สามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส่งผลกระทบต่อรายจ่ายลงทุนของหน่วยรับงบประมาณที่มีประโยชน์และความจำเป็นจำนวนมาก ซึ่งเหตุที่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยรับงบประมาณเป็นผลมาจากกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลบังคับใช้ล่าช้า

๒. กรณีที่ได้มีการโอนงบประมาณของแผนงาน/โครงการที่มีผลกระทบโดยตรงกับประชาชน และมีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วน หากเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ บรรเทาลง หน่วยรับงบประมาณควรพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากโครงการ/รายการที่ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว และมีงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาดำเนินการในโอกาสแรก และ/หรือแนวทางอื่นใดที่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

ในส่วนการพิจารณาของร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ประกอบด้วย คำปรารภ ไม่มีการแก้ไข

มีกรรมวิธีการขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ

มีกรรมวิธีการขอสงวนความเห็นโดยให้นางบประมาณไปใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมในความจำเป็น โดยได้มีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส่วนราชการได้มีการโอนกลับมาให้มีการปรับลดลง ส่วนงบประมาณที่สามารถปรับโอนมาได้จะเป็นในส่วนของงบประมาณเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์หรืองบประมาณที่ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดทำสัญญาต่าง ๆ หรือตัดเฉพาะที่มีความจำเป็นเท่านั้น

สมาชิกฯ ผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติขอแก้ไขในคำปรารภว่า โดยที่เป็นการสมควรโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยรับงบประมาณบางรายการที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อให้คณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เกิดความรอบคอบในการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมการที่ไม่มีการแก้ไขด้วยคะแนน ๒๕๗ เสียง

มาตรา ๑ ไม่มีการแก้ไข

มีผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ

สมาชิกฯ ผู้แปรญัตติ ขอสงวนคำแปรญัตติโดยขอให้มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายเท่าที่จำเป็น พ.ศ. .... เพื่อใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมการที่ไม่มีการแก้ไขด้วยคะแนน ๒๕๑ เสียง

มาตรา ๒ ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๓ ไม่มีการแก้ไข

มีกรรมวิธีการขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ

กรรมวิธีการขอสงวนความเห็น เนื่องจากการเสนอให้คืนเงินงบประมาณที่ผ่านมา

โดยให้ทุกหน่วยงานลดงบประมาณไม่น้อยกว่า ๑๐% ของวงเงินคงเหลือ ที่ไม่มีข้อผูกพัน เมื่องบประมาณส่วนใดเข้าหลักเกณฑ์ ก็ให้ดำเนินการโอนงบประมาณทันที โดยไม่ได้คำนึงถึงความเหมาะสมและความจำเป็น อาทิกรณีของกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันบำราศนราดูร ยังจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อสู้กับโควิด-๑๙ แต่ให้มีการโอนงบประมาณ ดังนั้น จึงเสนอให้คืนงบประมาณดังกล่าวกลับไปยังหน่วยงานที่มีความจำเป็น

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมการการที่ไม่มีการแก้ไขด้วยคะแนน ๒๕๑ เสียง

#### มาตรา ๔ ไม่มีการแก้ไข

มีกรรมการการขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ

กรรมการการขอสงวนความเห็นโดยให้โอนงบประมาณรายจ่ายจำนวน ๘๘,๔๕๒.๕๙ ล้านบาท ของหน่วยรับงบประมาณไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายสำหรับงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยในการใช้จ่ายงบกลางรายการดังกล่าวต้องคำนึงถึงการนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นหลัก และไม่เห็นด้วยกับการปรับลดงบประมาณ โครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันรวม ๕ รายการ วงเงิน ๗๕ ล้านบาท การปรับลดโครงการ ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ ๖๔ ล้านบาท เนื่องจากเป็นโครงการช่วยชาวชนบทให้มีงานทำซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไม่ควรปรับลดงบประมาณ แต่กลับถูกปรับลดถึง ๑,๓๐๐ ล้านบาท ขณะเดียวกันในเงื่อนไขของโครงการที่ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ทันภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ หรือลงนามไม่ทันวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั้งที่งบประมาณนี้ล่าช้า เพิ่งได้ใช้ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้หลายโครงการที่สำคัญถูกโอนงบประมาณคืนเข้างบกลาง เพื่อแก้ไขปัญหาโควิด-๑๙ ซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนงานที่จำเป็นต่อประชาชน ในด้านของกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนอาคารเรียน ๔๐๐ - ๕๐๐ แห่ง ลานกีฬาหลายร้อยแห่ง รวมมูลค่ากว่า ๓,๐๐๐ กว่าล้านบาท ถูกโอนกลับไปงบกลางทั้งหมด ต้องไปต่อคิวเพื่อของบใหม่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ เท่ากับว่าเด็กกว่า ๔๐๐ โรงเรียนจะไม่มีอาคารเรียน ทั้งนี้อยากให้เองบ ๘.๘ หมื่นล้านบาท ที่ถูกปรับลดส่วนนี้ไปใช้แก้ปัญหาโควิด-๑๙ ในขณะที่ยังมีหลายประเด็นที่หาข้อตกลงไม่ได้ อาทิ การปรับลดหรือปรับเพิ่มงบประมาณ ที่กรรมการวิสามัญไม่สามารถแก้ไขได้ และบางโครงการมีความจำเป็นต้องดำเนินการแต่กลับไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เพราะต้องโอนงบประมาณคืนกลับมาที่งบกลาง รวมทั้งมีการตั้งข้อสังเกตว่า การโอนงบประมาณกลับมารวมอยู่ที่งบกลางนั้นจะซ้ำซ้อนกับเงินกู้วงเงิน ๔ แสนล้านบาทที่จะใช้สำหรับโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือไม่ สำหรับกระทรวงมหาดไทยขอตั้งข้อสังเกตถึงการโอนบสัมนหาหรือดูงานต่างประเทศที่มีงบในส่วนนี้หลักพันล้านบาท ขณะที่บางหน่วยงานมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ อีกทั้ง ในระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน เอกสารบางเรื่องไม่ได้รับการเสนอเข้ามา ส่วนการ พิจารณาโอนงบในส่วนของกระทรวงกลาโหม มีเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำหน้าที่ของกรรมการอย่างมาก โดยมีบุคคลเข้าเก็บเอกสารที่ระบุว่าเป็นเอกสารลับคืนทั้งหมดทั้ง ๆ ที่เพิ่งแจกได้ไม่นาน ซึ่งเอกสารที่กรรมการเรียกขอดังกล่าวไม่ควรอยู่ในชั้นความลับอีกต่อไปเพราะเป็นบที่ถูกปรับแล้ว ถือเป็นการปิดกั้นการทำงานของกรรมการ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างมาก เพราะการขอ

ข้อมูลต่าง ๆ ถือเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ แต่กระทรวงกลาโหมซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานที่กรมการไม่สามารถเรียกดูเอกสารได้

สมาชิกฯ ผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ การโอนงบประมาณโดยให้มีการตั้งงบการสัมมนา ซึ่งเป็นงบที่สำคัญเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีการพัฒนา ซึ่งในแต่ละหน่วยงานที่ถูกตัดออกไปเป็นจำนวนเงินงบประมาณไม่มากนัก ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีคณะกรรมการหรือกรมการขึ้นมากลั่นกรองหรือตรวจสอบ การใช้เงินของนายกรัฐมนตรีก่อนการอนุมัติใช้ทุกครั้ง โดยขอให้งบประมาณที่ถูกตัดออกไปกลับคืนไปสู่หน่วยงาน

กรมการฯ ชี้แจงว่า กรณีที่มีทหารมาเก็บเอกสารของกระทรวงกลาโหม ไม่ใช่เป็นการบังคับ แต่เห็นว่ากรมการดูเอกสารเหล่านั้นจนจบแล้วจึงขอเก็บกลับไป ส่วนการตัดโอนงบประมาณทั้งหมดก็เน้นไปที่งบประมาณการเดินทางไปต่างประเทศ และไม่ได้ตัดโอนงบประมาณทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับประชาชน แต่ตัดเพียงแค่บางส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ทั้งนี้หากงบประมาณที่ถูกโอนกลับมาแล้วกระทบกับโครงการที่จะแก้ปัญหาให้กับประชาชน ให้ร้องเรียนมายังฝ่ายบริหารเพื่อจัดหางบประมาณส่วนอื่นมาทดแทน ในส่วนงบกลาง ๕ แสนกว่าล้านบาท ถูกใช้ไปเรื่องการป้องกันแก้ไขและเยียวยาโควิด-๑๙ จำนวน ๕ หมื่นกว่าล้านบาท ซึ่งเงินในส่วนนี้เดิมต้องเตรียมไว้ใช้สำหรับแก้ปัญหาภัยแล้งที่กำลังจะเกิดขึ้น จึงเป็นเหตุให้ต้องจัดทำพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ ๘.๘ ล้านบาท ขึ้นมาทดแทน พร้อมทั้งยืนยันว่างบประมาณที่ตัดมา ไม่กระทบกับสังคม การศึกษา และการสาธารณสุข ในส่วนกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญ ได้ดำเนินการตามมติของที่ประชุมอย่างครบถ้วนและยึดการพิจารณาตามระเบียบข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎรทุกประการ โดยมีฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ช่วยฝ่ายเลขาของคณะกรรมการ ดูแลในเรื่องของกระบวนการและข้อบังคับและข้อกฎหมายเพื่อให้กระบวนการพิจารณาในชั้นกรมการเป็นไปอย่างถูกต้อง ซึ่งใช้เวลาพอสมควรก่อนที่จะเข้าพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ และกรณีที่กรมการเสียงข้างน้อย คำนึงถึงว่าระยะเวลาสั้น อาจจะเป็นการรวบรัดและไม่รอบคอบ จึงได้มีการหารือ โดยมีมติเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาในการดำเนินงานซึ่งใช้เวลาในการพิจารณาโดยไม่ได้มีการเร่งรัดให้จบทุกอย่าง เป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่ได้มีการเร่งรีบจนไม่สามารถที่จะพิจารณาได้ทั้งหมด โดยการพิจารณาในคณะกรรมการครั้งนี้ เป็นการพิจารณางบประมาณที่มีการผ่านการพิจารณารายการต่าง ๆ มาแล้ว จึงขอเพียงเอกสารที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ในส่วนงบประมาณนั้น ส่วนหนึ่งที่ถูกตัดโอนทั้งหมดคืองบประมาณในส่วนที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศ เนื่องจากว่าไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ส่วนเรื่องของผลกระทบที่หากปรับโอนงบประมาณแล้ว ไม่สามารถใช้งบประมาณไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ ที่ประชุมจึงได้มีข้อสังเกตแนบท้ายร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อให้ทางรัฐบาลเห็นว่าถ้างบประมาณในส่วนที่ได้ถูกโอนมาแล้วไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้ ให้ฝ่ายบริหารได้รับไปพิจารณาในการแก้ไขบริหารจัดการงบประมาณในส่วนที่สามารถมาทดแทนได้ให้ทันต่อความเดือดร้อนของประชาชน

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมการที่ไม่มีการแก้ไขด้วยคะแนน ๒๔๗ เสียง

มาตรา ๕ ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๖ ไม่มีการแก้ไข

จากนั้นเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการโอนงบประมาณ พ.ศ. .... ในวาระ  
ที่ ๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ รายจ่ายด้วยคะแนน ๒๕๐ เสียง

เนื่องจากคณะกรรมการมีข้อสังเกต สมาชิกผู้แทนราษฎรจึงต้องลงมติโดยไม่มีการ  
อภิปรายตามข้อบังคับการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้อ ๑๐๕ เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อสังเกตของกรรมการด้วยคะแนน ๔๒๒ เสียง

นายอุตตม สาวนายน ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้พิจารณาเห็นชอบร่าง  
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... การจัดทำร่างรายจ่ายมีวัตถุประสงค์เพื่อโอนงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยรับงบประมาณเป็นบางรายการ จำนวน ๘.๘ หมื่นล้าน  
บาท ไปตั้งจ่ายเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นให้สำหรับ  
จัดสรรงบประมาณที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเยียวยาผู้ได้รับ  
ผลกระทบจากการระบาดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-๑๙ และปัญหาพิบัติภัยแล้งและอุทกภัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อ  
ความเป็นอยู่และส่งผลกระทบต่อประชาชน เงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวจะช่วยเยียวยา และบรรเทา  
เศรษฐกิจในระดับพื้นที่ ซึ่งรายได้จะสนับสนุนเศรษฐกิจในภาพรวม โดยภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบันและกรณี  
ที่มีเหตุฉุกเฉิน หรือจำเป็นอื่น สำหรับข้อคิดเห็น ข้อสังเกต ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอแนะไว้ จะนำไป  
ประกอบการพิจารณาและบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์

ประธานฯ สั่งปิดการประชุม เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา

ปิดประชุมเวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา

\*\*\*\*\*